

Số: /QĐ-UBANHK

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Kế hoạch công tác của
Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia năm 2025

CHỦ TỊCH ỦY BAN AN NINH HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG QUỐC GIA

Căn cứ Quyết định số 2083/QĐ-TTg ngày 25 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia và Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 16 tháng 01 năm 2024 sửa đổi một số điều của Quyết định số 2083/QĐ-TTg ngày 25 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 13/QĐ-UBANHK ngày 30 tháng 10 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia - Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch công tác của Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia năm 2025.

Điều 2. Văn phòng Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia - Cục Hàng không Việt Nam chịu trách nhiệm tham mưu, triển khai, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch công tác của Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia năm 2025 ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các thành viên Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia; Cục Hàng không Việt Nam; các bộ, ngành, địa phương, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Chủ tịch Ủy ban ANHK (để báo cáo);
- Các Phó Chủ tịch Ủy ban ANHK;
- VPCP: Trợ lý, Thư ký của PTTg; Vụ CN, Vụ NC;
- Các Bộ: Công an, Quốc phòng, TT&TT, Tài chính, Ngoại giao, Y tế;
- Ủy ban ATGTQG; Ủy ban QLVNNTDN; Ủy ban QGUPSCCT&TKCN;
- Bộ GTVT (Vụ Vận tải; Vụ Tài chính; Cục HKVN);
- UBND tỉnh/thành phố nơi có cảng HKSB;
- Lưu: VT, V.Tài.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

Trần Hồng Minh

**KẾ HOẠCH
CÔNG TÁC CỦA ỦY BAN AN NINH HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG QUỐC GIA NĂM 2025**
(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-UBANHK ngày tháng năm
của Chủ tịch Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia)

		Cơ quan chủ trì	Cơ quan phối hợp	Nội dung công việc	Thời gian thực hiện	
					Bắt đầu	Hoàn thành
I	TỔ CHỨC CÁC HỘI NGHỊ AN NINH HÀNG KHÔNG CỦA ỦY BAN ANHK					
1	Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2025 của Ủy ban ANHK.	Bộ GTVT	<ul style="list-style-type: none">Các bộ, ngành, địa phương, thành viên của Ủy ban ANHK.Cục Hàng không Việt Nam - Văn phòng Ủy ban ANHK	<ul style="list-style-type: none">Ban hành văn bản đôn đốc các bộ, ngành, địa phương, thành viên Ủy ban ANHK báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm;Tổng hợp, xây dựng tài liệu sơ kết;Tổ chức họp sơ kết theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban ANHK hoặc sơ kết bằng văn bản.	Tháng 5	Tháng 6
2	Tổng kết công tác năm 2025 của Ủy ban ANHK.	Bộ GTVT	<ul style="list-style-type: none">Các bộ, ngành, địa phương, thành viên của Ủy ban ANHK.Cục Hàng không Việt Nam - Văn phòng Ủy ban ANHK	<ul style="list-style-type: none">Ban hành văn bản đôn đốc các bộ, ngành, địa phương, thành viên Ủy ban ANHK báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ;Tổng hợp, xây dựng Bộ tài liệu tổng kết;Tổ chức họp tổng kết theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban ANHK.	Tháng 11	Tháng 12

II	TẬP HUẤN, HUẤN LUYỆN NÂNG CAO NĂNG LỰC CÔNG TÁC PHỐI HỢP BẢO ĐẢM AN NINH HÀNG KHÔNG					
1	Hội nghị tập huấn về phòng, chống phá hoại từ bên trong đối với công tác bảo đảm an ninh hàng không tại tỉnh Lâm Đồng (100 người)	Bộ GTVT	<ul style="list-style-type: none"> - Cục Hàng không Việt Nam - Văn phòng Ủy ban ANHK - Bộ Công an (các cục nghiệp vụ liên quan); - Ban chỉ đạo PCKB các địa phương có cảng HKSB. - Các đơn vị trong ngành HK 	<ul style="list-style-type: none"> - Chuẩn bị nội dung tập huấn theo chuyên đề; - Mời giảng viên thuộc các Cục nghiệp vụ, Học viện của Bộ Công an hoặc chuyên gia ICAO. 	Tháng 3	Tháng 4
2	Hội nghị tập huấn về phòng, chống hoạt động sử dụng giấy tờ giả và sử dụng thông tin hành khách trong công tác bảo đảm an ninh hàng không tại tỉnh Quảng Nam (100 người)	Bộ GTVT	<ul style="list-style-type: none"> - Cục Hàng không Việt Nam - Văn phòng Ủy ban ANHK - Bộ Công an (các cục nghiệp vụ liên quan); - Ban chỉ đạo PCKB các địa phương có cảng HKSB. - Các đơn vị trong ngành HK 	<ul style="list-style-type: none"> - Chuẩn bị nội dung tập huấn theo chuyên đề; - Mời giảng viên thuộc các Cục nghiệp vụ, Học viện của Bộ Công an hoặc chuyên gia ICAO 	Tháng 5	Tháng 6

3	<p>Hội nghị tập huấn về "Hệ thống tổ chức ANHK và quản lý rủi ro; hướng dẫn đề cương xây dựng các tình huống giả định theo Phương án khẩn nguy tổng thể đối phó hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng theo Quyết định 16/2017/QĐ-TTg và Quyết định 01/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; công tác bảo đảm an ninh mạng, bảo vệ bí mật Nhà nước, bảo vệ dữ liệu cá nhân khách hàng hàng không" cho cán bộ tham mưu, lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ ứng phó khẩn nguy hàng không thuộc</p>	Bộ GTVT	<ul style="list-style-type: none"> - Cục Hàng không Việt Nam - Văn phòng Ủy ban ANHK - Bộ Công an (các cục nghiệp vụ liên quan); - Ban chỉ đạo PCKB các địa phương có cảng HKSB. - Các đơn vị Hải quan thực hiện nhiệm vụ tại các cảng hàng không, sân bay quốc tế - Các đơn vị trong ngành HK 	<ul style="list-style-type: none"> - Chuẩn bị nội dung tập huấn theo chuyên đề; - Mời giảng viên thuộc các Cục nghiệp vụ, Học viện của Bộ Công an hoặc chuyên gia ICAO. 	Tháng 5	Tháng 7
---	---	---------	---	---	---------	---------

	Ban chỉ đạo PCKB các địa phương nơi có cảng hàng không, sân bay khu vực miền Bắc tại Hải Phòng (khoảng 100 người)					
4	Hội nghị tập huấn về "Hệ thống tổ chức ANHK và quản lý rủi ro; hướng dẫn đề cương xây dựng các tình huống giả định theo Phương án khẩn nguy tổng thể đối phó hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng theo Quyết định 16/2017/QĐ-TTg và Quyết định 01/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; công tác bảo đảm an ninh mạng, bảo vệ bí mật Nhà nước, bảo vệ dữ liệu cá nhân	Bộ GTVT	<ul style="list-style-type: none"> - Cục Hàng không Việt Nam - Văn phòng Ủy ban ANHK - Bộ Công an (các cục nghiệp vụ liên quan); - Ban chỉ đạo PCKB các địa phương có cảng HKSB. - Các đơn vị Hải quan thực hiện nhiệm vụ tại các cảng hàng không, sân bay quốc tế - Các đơn vị trong ngành HK 	<ul style="list-style-type: none"> - Chuẩn bị nội dung tập huấn theo chuyên đề; - Mời giảng viên thuộc các Cục nghiệp vụ, Học viện của Bộ Công an hoặc chuyên gia ICAO. 	Tháng 5	Tháng 7

	khách hàng hàng không” cho cán bộ tham mưu, lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ ứng phó khẩn nguy hàng không thuộc Ban chỉ đạo PCKB các địa phương nơi có cảng hàng không, sân bay khu vực miền Trung tại Nghệ An (khoảng 100 người)					
5	Hội nghị tập huấn về "Hệ thống tổ chức ANHK và quản lý rủi ro; hướng dẫn đề cương xây dựng các tình huống giả định theo Phương án khẩn nguy tổng thể đối phó hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng theo Quyết định 16/2017/QĐ-TTg và Quyết định 01/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng	Bộ GTVT	<ul style="list-style-type: none"> - Cục Hàng không Việt Nam - Văn phòng Ủy ban ANHK - Bộ Công an (các cục nghiệp vụ liên quan); - Ban chỉ đạo PCKB các địa phương có cảng HKSB. - Các đơn vị Hải quan thực hiện nhiệm vụ tại các cảng hàng không, sân bay quốc tế - Các đơn vị trong 	<ul style="list-style-type: none"> - Chuẩn bị nội dung tập huấn theo chuyên đề; - Mời giảng viên thuộc các Cục nghiệp vụ, Học viện của Bộ Công an hoặc chuyên gia ICAO. 	Tháng 6	Tháng 8

	<p>Chính phủ; công tác bảo đảm an ninh mạng, bảo vệ bí mật Nhà nước, bảo vệ dữ liệu cá nhân khách hàng hàng không” cho cán bộ tham mưu, lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ ứng phó khẩn nguy hàng không thuộc Ban chỉ đạo PCKB các địa phương nơi có cảng hàng không, sân bay khu vực miền Nam tại Kiên Giang (khoảng 100 người)</p>		<p>ngành HK</p>			
6	<p>Hội nghị tập huấn công tác diễn tập ANHK tại tỉnh Gia Lai (khoảng 100 người)</p>	<p>Bộ GTVT</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Cục Hàng không Việt Nam - Văn phòng Ủy ban ANHK - Bộ Công an (các cục nghiệp vụ liên quan); - Ban chỉ đạo PCKB các địa phương có cảng HKSB. - Các đơn vị Hải 	<ul style="list-style-type: none"> - Chuẩn bị nội dung tập huấn theo chuyên đề; - Mời chuyên gia ICAO. 		

			quan thực hiện nhiệm vụ tại các cảng hàng không, sân bay quốc tế - Các đơn vị trong ngành HK		
III	CÔNG TÁC PHỐI HỢP LIÊN NGÀNH TRONG XÂY DỰNG CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT VÀ CÁC ĐỀ ÁN TRONG LĨNH VỰC BẢO ĐẢM AN NINH HÀNG KHÔNG				
1	Ban hành Nghị định thay thế Nghị định 36/2008/NĐ-CP ngày 28/3/2008 của Chính phủ về quản lý tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ và triển khai thực hiện Quyết định số 18/QĐ-TTg ngày 10/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ công bố các khu vực cấm bay, hạn chế bay đối với tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ.	Bộ Quốc phòng	Các Bộ, ngành liên quan.	Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp các bộ, ngành liên quan: - Trình Thủ tướng Chính phủ ký quyết định ban hành Nghị định. - Triển khai thực hiện Quyết định số 18/QĐ-TTg ngày 10/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ công bố các khu vực cấm bay, hạn chế bay đối với tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ trên Cổng thông tin điện tử Bộ Quốc phòng và cung cấp số liệu cho các Bộ, ngành, địa phương để công bố trên Cổng thông tin điện tử của các bộ, ngành, địa phương.	Theo kế hoạch của Bộ Quốc phòng
2	Triển khai thực hiện Luật Phòng không nhân dân	Bộ Quốc phòng	Các bộ, ngành liên quan.	Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện.	Theo kế hoạch của Bộ Quốc phòng

3	Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về “Nâng cao năng lực bảo đảm ANHK trong tình hình mới”	Bộ GTVT	<ul style="list-style-type: none"> - Cục Hàng không Việt Nam - Văn phòng Ủy ban ANHK - Các bộ, ngành, địa phương liên quan; - Các doanh nghiệp hàng không. 	<ul style="list-style-type: none"> - Bộ GTVT chủ trì, phối hợp các bộ, ngành, địa phương liên quan triển khai thực hiện Chỉ thị. - Các Bộ, ngành, địa phương liên quan xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể. 		
4	Ban hành Sổ tay Hướng dẫn xử lý tình huống đe dọa khủng bố, can thiệp bất hợp pháp vào tàu bay đang bay	Bộ GTVT	<ul style="list-style-type: none"> - Bộ GTVT (Cục HKVN, VNA, VATM); - Bộ Công an (các cục nghiệp vụ liên quan); - Bộ Quốc phòng (Cục Tác chiến, Quân chủng PK-KQ). 	Trình Lãnh đạo Ủy ban ban hành Quyết định về Sổ tay Hướng dẫn xử lý tình huống đe dọa khủng bố, can thiệp bất hợp pháp vào tàu bay đang bay	Tháng 2	Tháng 5
5	Biên dịch tài liệu Annex 6 Vol 4 của ICAO mới thông qua về quản lý tàu bay không người lái.	Bộ GTVT	<ul style="list-style-type: none"> - Cục Hàng không Việt Nam - Văn phòng Ủy ban ANHK - Các thành viên Ủy ban ANHK. - Các doanh nghiệp hàng không - Các tổ chức quốc tế và các nước 	Biên dịch, biên tập tài liệu Annex 6 Vol 4 của ICAO mới thông qua về quản lý tàu bay không người lái	Cả năm	

6	Biên soạn, phát hành sách tập hợp các quy định của ICAO và pháp luật Việt Nam về an ninh hàng không dân dụng	Bộ GTVT	<ul style="list-style-type: none"> - Cục Hàng không Việt Nam - Văn phòng Ủy ban ANHK - Các thành viên Ủy ban ANHK. - Các doanh nghiệp hàng không - Các tổ chức quốc tế và các nước 	<ul style="list-style-type: none"> - Thành lập Ban chỉ đạo biên soạn và Ban biên tập sách. - Tổ chức biên dịch, biên tập các quy định của ICAO và pháp luật Việt Nam về an ninh hàng không dân dụng. - In ấn, phát hành đến các cơ quan liên quan phục vụ công tác bảo đảm ANHK. 	Cả năm	
7	Tiếp tục triển khai Đề án “Công tác công an bảo đảm an ninh hàng không”	Bộ Công an	<ul style="list-style-type: none"> - Bộ Công an (các cục nghiệp vụ liên quan); - Các bộ, ngành liên quan. - Các đơn vị trong ngành HK 	<ul style="list-style-type: none"> - Bộ Công an chủ trì, các bộ, ngành, địa phương liên quan phối hợp khi có yêu cầu. 	Theo kế hoạch của Bộ Công an	
8	Hoàn thành đưa Trung tâm kiểm soát không lưu Hà Nội (ATCC Hà Nội) và Trung tâm kiểm soát không lưu đường dài tiếp cận Hồ Chí Minh (AACC Hồ Chí Minh) vào Danh mục công trình quan trọng liên quan an ninh quốc gia	Bộ Công an	<ul style="list-style-type: none"> - Bộ Công an (các cục nghiệp vụ liên quan); - Bộ GTVT (Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam, Cục HKVN) 	<ul style="list-style-type: none"> - Bộ Công an chủ trì, Bộ GTVT và các địa phương liên quan phối hợp 	Theo kế hoạch của Bộ Công an	
9	Rà soát đánh giá Hệ thống thông tin	Bộ GTVT	<ul style="list-style-type: none"> - Bộ GTVT (Cục HKVN, Trung tâm 	<ul style="list-style-type: none"> - Cục HKVN chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan xây dựng kế 	Tháng 2	Tháng 10

	chuyên ngành hàng không và nghiên cứu, đề xuất đưa Hệ thống vào Danh mục hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia theo các quy định Luật An ninh mạng 2018 và Nghị định số 53/2022/NĐ-CP ngày 15/8/2022 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng		<p>công nghệ thông tin)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bộ Công an (các cục nghiệp vụ liên quan) - Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục An toàn thông tin) 	<p>hoạch rà soát, đánh giá hệ thống thông tin chuyên ngành của các doanh nghiệp hàng không trọng điểm.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Trên cơ sở rà soát đánh giá, lấy ý kiến các cơ quan liên quan của Bộ Công an, Bộ TT&TT, báo cáo Bộ GTVT cho phép lập hồ sơ, đề xuất Bộ Công an thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đưa hệ thống vào Danh mục hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia theo các quy định của Luật An ninh mạng 2018 và Nghị định số 53/2022/NĐ-CP ngày 15/8/2022 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng 		
IV	CÔNG TÁC DIỄN TẬP, HUẤN LUYỆN NÂNG CAO NĂNG LỰC PHỐI HỢP BẢO ĐẢM AN NINH HÀNG KHÔNG					
1	Xây dựng, tổ chức huấn luyện và diễn tập Phương án đối phó tình huống khẩn cấp quốc gia năm 2025 tại Phú Yên	Ủy ban ANHK	<ul style="list-style-type: none"> - Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ GTVT. - Ban chỉ đạo PCKB tỉnh Phú Yên. - Các doanh nghiệp hàng không liên quan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Bộ GTVT - Cơ quan thường trực Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia chủ trì, phối hợp các bộ, ngành, địa phương liên quan xây dựng và trình Thủ tướng chính phủ ban hành Chỉ thị diễn tập; xây dựng kế hoạch tổng thể, kịch bản khung; thành lập các đoàn khảo sát thực địa, các tiểu ban phục vụ diễn tập và trình Chủ tịch Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia ban hành. - Các bộ, ngành, địa phương, doanh 	Tháng 1	Tháng 10

				nghiệp hàng không liên quan, căn cứ Chỉ thị của Thủ tướng, nhiệm vụ được phân công, kế hoạch tổng thể, kịch bản khung xây dựng và triển khai kế hoạch diễn tập chi tiết. - Tổ chức diễn tập.		
2	Theo dõi, tham gia các cuộc diễn tập ứng phó HVCTBHP cấp ngành, địa phương.	Các cơ quan, địa phương	- Bộ GTVT (Cục HKVN, ACV, VATM); - Bộ Công an (các Cục nghiệp vụ liên quan); - Bộ Quốc phòng (Cục Tác chiến - Bộ TTM).		Theo kế hoạch của các cơ quan, địa phương.	
3	Hướng dẫn, hỗ trợ các cuộc diễn tập bảo đảm ANHK cấp cơ sở năm 2025	Cục HKVN - Văn phòng Ủy ban ANHK	- Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam. - Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam.			
V	CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN THEO ĐỀ ÁN TUYÊN TRUYỀN					
1	Hội nghị phổ biến pháp luật về công tác đảm bảo an ninh, an toàn hàng không tại khu vực lân cận Cảng Hàng không Phú	Bộ GTVT	- Cục Hàng không Việt Nam - Văn phòng Ủy ban ANHK - Các cơ quan, đơn vị liên quan của các bộ, ngành;	- Khảo sát, đánh giá, lựa chọn các nội dung, hình thức phù hợp để phổ biến quy định về an ninh, an toàn hàng không đến công chúng thông qua các hình thức tuyên truyền phổ thông: Truyền thanh, truyền hình, tờ rơi, ... - Đánh giá, đề xuất thời gian, kết	Tháng 5	Tháng 9

	Quốc, Điện Biên		UBND tỉnh Kiên Giang, Điện Biên.	quả, phương hướng thực hiện.		
2	Xây dựng và phát trên truyền hình Clip tuyên truyền về “Phát ngôn gây cản trở giao thông hàng không”	Bộ GTVT	- Cục Hàng không Việt Nam - Văn phòng Ủy ban ANHK - Các cơ quan, đơn vị liên quan của các bộ, ngành; UBND các tỉnh, thành phố; - Bộ TT&TT; Báo GTVT; Kênh truyền hình ANTV của Đài Truyền hình Việt Nam, ...	- Khảo sát, đánh giá, lựa chọn các nội dung, hình thức phù hợp để phổ biến quy định về an ninh, an toàn hàng không đến công chúng thông qua các hình thức tuyên truyền phổ thông: Truyền thanh, truyền hình, tờ rơi, ... - Đánh giá, đề xuất thời gian, kết quả, phương hướng thực hiện.	Tháng 3	Tháng 11
VI	CÔNG TÁC QUẢN LÝ, ĐÁNH GIÁ RỦI RO AN NINH HÀNG KHÔNG					
1	Tổ chức 02 Hội nghị (06 tháng và 01 năm) về công tác quản lý, đánh giá rủi ro ANHK tại Hà Nội.	Bộ GTVT	- Cục Hàng không Việt Nam - Văn phòng Ủy ban ANHK - Các cơ quan, đơn vị liên quan của các Bộ: Công an, Quốc phòng, Tài chính, Ngoại giao, TT&TT.	Hoạt động của Hội đồng đánh giá rủi ro ANHK quốc gia.		Tháng 6, 12

VII CÔNG TÁC TRAO ĐỔI, HỌC TẬP QUỐC TẾ NÂNG CAO NĂNG LỰC BẢO ĐẢM AN NINH HÀNG KHÔNG					
1	Trao đổi kinh nghiệm với nhà chức trách hàng không New Zealand về an ninh hàng không	Bộ GTVT	<ul style="list-style-type: none"> - Cục Hàng không Việt Nam - Văn phòng Ủy ban ANHK - Các cơ quan, đơn vị liên quan của các Bộ: Công an, Quốc phòng, Tài chính, Ngoại giao, TT&TT, Văn phòng Chính phủ.. 		Theo lịch của nhà chức trách hàng không New Zealand
2	Tham dự Hội nghị tuần lễ cấp cao về an ninh hàng không của ICAO tại Montreal, Canada	Bộ GTVT	<ul style="list-style-type: none"> - Cục Hàng không Việt Nam - Văn phòng Ủy ban ANHK - Các cơ quan, đơn vị liên quan của các Bộ: Công an, Quốc phòng, Tài chính, Ngoại giao, TT&TT Văn phòng Chính phủ.. 		Theo lịch của ICAO
3	Mời chuyên gia nước ngoài sang Việt Nam trao đổi về nâng cao năng lực bảo đảm an	Bộ GTVT	<ul style="list-style-type: none"> - Cục Hàng không Việt Nam - Văn phòng Ủy ban ANHK - Các tổ chức quốc 		Theo lịch của chuyên gia ICAO

	ninh hàng không		tế và các nước		
4	Hội nghị tập huấn công tác kiểm soát chất lượng ANHK (hợp tác 04 nước Hoa Kỳ - Hàn Quốc - Thái Lan - Việt Nam) tại Cảng HKQT Vân Đồn	Bộ GTVT	<ul style="list-style-type: none"> - Cục Hàng không Việt Nam - Văn phòng Ủy ban ANHK - Các bộ, ngành liên quan. - Các đơn vị trong ngành HK - Đại diện các tổ chức quốc tế và 03 nước Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Thái Lan. 		Theo lịch thống nhất với Hoa Kỳ - Hàn Quốc - Thái Lan
5	Tham dự các hội nghị về an ninh, an toàn hàng không dân dụng tại triển lãm toàn cầu về hàng không Paris Airshow 2025	Bộ GTVT	<ul style="list-style-type: none"> - Cục Hàng không Việt Nam - Văn phòng Ủy ban ANHK - Các bộ, ngành liên quan. 		Tháng 6
6	Hội nghị thượng đỉnh trải nghiệm sân bay (ACI) tại Quảng Châu, Trung Quốc	Bộ GTVT	<ul style="list-style-type: none"> - Cục Hàng không Việt Nam - Văn phòng Ủy ban ANHK. - Các bộ, ngành liên quan. 		Tháng 9
7	Trao đổi, học tập kinh nghiệm về Công ước và Nghị	Bộ GTVT	<ul style="list-style-type: none"> - Cục Hàng không Việt Nam - Văn phòng Ủy ban ANHK. 		Theo lịch AWG

	định thư Cape Town tại Anh theo “Nhóm công tác hàng không dân dụng – Aviation Working Group (AWG)”		- Các bộ, ngành liên quan.		
VIII	CÔNG TÁC TỔ CHỨC, KIẾN TOÀN ỦY BAN AN NINH HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG QUỐC GIA				
1	Nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung các quy định về thành phần Ủy ban ANHK, quy chế hoạt động của Ủy ban ANHK sau khi sắp xếp và họp nhất một số bộ, cơ quan ngang bộ theo kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban	Bộ GTVT	<ul style="list-style-type: none"> - Cục Hàng không Việt Nam - Văn phòng Ủy ban ANHK - Các bộ, ngành liên quan. - Các địa phương. - Các doanh nghiệp hàng không. - Các thành viên Ủy ban ANHK 	Sau khi sắp xếp và họp nhất một số bộ, cơ quan ngang bộ	Tháng 12

<p>Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả"</p>				
--	--	--	--	--